
1 
 

เอกสารประกอบการสอนวชิาภาษาองักฤษเพื5อการสื5อสารธุรกจิ 

1. TENSE 

Tense คือ การเปลี+ยนรูปของคาํกริยา เพื+อแสดงช่วงเวลาต่าง ๆ ในประโยคภาษาองักฤษ ใชบ้อกวา่เหตุการณ์

นัIนอยูใ่นช่วงใด แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ 

Past = อดีต 

Present = ปัจจุบนั 

Future = อนาคต 

 

โดยแต่ละช่วงเวลาแบ่งเป็น 4 แบบและมโีครงสร้างประโยค รวมถงึหลกัการใช้ที5แตกต่างกนัดงันีR 

Past Tenses ใช้เล่าถงึเหตุการณ์ในอดตี มี 4 แบบ คือ 

Past Simple Tense 

หลกัการใช้ : ใชก้บัเหตุการณ์ที+เกิดขึIนแลว้และจบแลว้ในอดีต 

โครงสร้าง : S + V2 

ข้อสังเกต : yesterday, in the past, last + day/month/year, in + ช่วงเวลาในอดีต เช่น in 1989 

 

Past Simple Tense ใชใ้นเหตุการณ์ในอดีตที+จบไปแลว้ หรือ ใชบ้อกในเรื+องที+เป็นกิจวตัรประจาํในอดีต 

หรือเคยไปที+ไหนในอดีตมาแลว้ 

หลกัการใช้และโครงสร้างของ Past Simple Tense 

1. ใชก้บัเรื+องที+เกิดขึIนในอดีตและจบสิIนลงไปเรียบร้อยแลว้ สงัเกตง่าย ๆ วา่มกัจะมีการระบุช่วงเวลาไวด้ว้ย

วา่เกิดขึIนเมื+อไหร่ และใชก้ริยาช่อง 2 ลองมาดูโครงสร้างและตวัอยา่งประโยค  

ประโยคบอกเล่า S. + V.2 I went to the theme park yesterday. 

ประโยคปฎเิสธ S. + did not + V.1 She didn’t come to Thailand last year. 

ประโยคคาํถาม Did + S + V.1 Did you see Jane at the bank last hour? 

 

จาํง่าย ๆ วา่ ประโยคบอกเล่าใชก้ริยาช่อง 2  ส่วนประโยคปฏิเสธและประโยคคาํถาม ใช ้did ร่วมกบักริยา
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ช่อง 1 

 

นอกจากนีIแลว้ Key word บอกเวลาซึ+งจบไปแลว้ ที+พบบ่อย ๆ ในประโยค Past Simple Tense  ไดแ้ก่ 

Yesterday, Last , Ago  โดยใชร่้วมกบัคาํบอกเวลาอื+น ๆ  มาดูตวัอยา่งกนั  

เมื+อกริยาช่อง 2 เป็นองคป์ระกอบสาํคญั เราจึงตอ้งท่องคาํกริยาที+อยูใ่นช่อง 2 ใหดี้วา่ เติม –ed หรือ -d 

หรือไม่ อยา่งไร  ดูตวัอยา่งกริยาช่อง 2  

ช่องที5 1 ช่องที5 2 ช่องที5 3 ความหมาย 

be was, were been เป็น,อยู,่คือ 

become became become กลายเป็น 

break broke broken แตก, หกั 

bring brought brought นาํมา 

build built built สร้าง 

buy bought bought ซืIอ 

come came come มา 

do did done ทาํ 

drive drove driven ขบัรถ 

eat ate eaten กิน 

feel felt felt รู้สึก 

get got gotten ได ้

give gave given ให ้

leave left left ออกจาก 

run ran run วิ+ง 

sell sold sold ขาย 

Last 

  last + เวลา/ วนั/ 

สปัดาห์/ เดือน/ฤดู/  ปี 

  

  last hour,  last night,   last 

Monday, last week, last 

month, last summer,  last 

winter,  last year 

Did they study Science last Monday. 

Ago 

  วนิาที / นาที/ 

ชั+วโมง/ วนั/ สปัดาห์/ 

เดือน/ ปี + ago 

  5 minutes ago,  3 day 

ago,  2 weeks ago, 1 month 

ago, 4 years ago 

The bus arrived thirty minutes ago. 
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sit sat sat นั+ง 

sleep slept slept นอน 

Ex. They came here yesterday. 

(พวกเขามาที+นี+เมื+อวานนีI ) 

Ex. He left home ten minutes ago. 

(เขาออกจากบา้นเมื+อ 50 นาทีที+แลว้) 

Ex. I bought a new phone two days ago. 

(ฉนัซืIอโทรศพัทใ์หม่มาเมื+อ 2 วนัก่อน) 

2. ใชพ้ดูถึงนิสยัหรือกิจวตัรที+เคยทาํในอดีต หรือการบอกวา่ใครเคยทาํอะไร เคยไปไหนในอดีตมาแลว้ และ

เหตุการณ์นัIนจบลงแลว้ 

Ex. We cooked every day last year. 

(พวกเราทาํอาหารกนัทุกวนัเมื+อปีที+แลว้) 

Ex. He always went to office late last month. 

(เขาไปสาํนกังานสายเสมอเมื+อเดือนที+แลว้) 

Ex. I was in London in 2017. 

(ฉนัอยูที่+ลอนดอนในปี 2017)  

Past Continuous Tense 

หลกัการใช้ : ใชก้บัเหตุการณ์ที+กาํลงัเกิดขึIนในอดีต 

โครงสร้าง : S + was/were + V.ing 

ข้อสังเกต : at this time yesterday, at that moment, at this time in the past 

 

Past continuous tense เป็นประโยคที+กล่าวถึงเหตุการณ์ที+กาํลงัเกิดขึIนอยา่งต่อเนื+องในอดีตเสมือนวา่เรานั+ง

ไทมแ์มชชีนไปจอ้งมองดูเหตุการณ์ที+กาํลงัเกิดขึIนในอดีตอยา่งไรอยา่งนัIนเลย เพื+อใหเ้ขา้ใจ เรามาดู

โครงสร้างประโยคก่อน 

โครงสร้างประโยค Past continuous tense 

ประโยคบอกเล่า   S + was/were + V.ing       He was playing football yesterday at 10 am. 

ประโยคปฏิเสธ   S + was/were + not + V.ing       He was not playing football yesterday at 10 am. 

ประโยคคาํถาม   Was/Were+ S + V.ing       Was he playing football yesterday at 10 am? 
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ก่อนจะไปกนัต่อ ขอจอดแวะทบทวนเพิ5มเติม หลกัการใช้ Was / Were 

Subject ประธานประโยค Verb to be ที5ใช้ (กริยาช่อง 2 ของ is และ are) 

  I, He, She, It, A cat (ประธานเอกพจน์) was 

  You, We, They, Cats (ประธานพหูพจน์) were 

  

Past continuous tense ใช้เล่าถงึเหตุการณ์ในอดตี ซึ5งมีด้วยกนั 3 แบบ คือ 

1. เหตุการณ์ที5กาํลงัเกดิในอดตี เช่น 

It was raining yesterday at noon. 

(ฝนตกลงมาเมื+อวานตอนเที+ยง) 

2. เหตุการณ์ที5กาํลงัเกดิต่อเนื5องอยู่ในอดตี ซึ5งเกดิขึRนอยู่ก่อน แล้วกมี็อกีเหตุการณ์หนึ5งเข้ามาแทรก เช่น 

I was having a beautiful dream when the alarm clock rang. 

(ฉนักาํลงัฝันดีอยูเ่ชียว นาฬิกาปลุกกด็นัดงัขึIน) 

3. เหตุการณ์กาํลงัเกดิไปพร้อม ๆ กนัในอดตี ไม่มีอนัไหนเกดิก่อนเกดิหลงั เช่น 

While my mom was cooking, my dad was washing his car. 

(ขณะที+แม่กาํลงัทาํอาหาร พอ่กก็าํลงัลา้งรถ) 

การใช้ While, When, As 

While, When, as ถือวา่เป็น Key word สาํคญัที+บ่งบอกวา่ประโยคนีI เป็นประโยค Past continuous tense เลยก็

วา่ได ้เช่น 

When the police arrived, we were sleeping. 

(ตอนที+ตาํรวจมาถึง พวกเรากาํลงันอนหลบักนัอยู)่ 

 

Past Perfect Tense 

หลกัการใช้ : ใชอ้ธิบายเหตุการณ์ที+เกิดขึIนก่อนหนา้เหตุการณ์ในอดีตเหตุการณ์หนึ+ง 

โครงสร้าง : S + had + V3 

ข้อสังเกต : by the time, before, after, when, before last week, by….o’clock yesterday และที+สาํคญั Past 

Perfect จะใชคู่้กบั Past Simple เสมอ 

ขึIนชื+อวา่ Past perfect เชื+อวา่หลายคนน่าจะยงัสบัสนกบัการใช ้Past Perfect Tense อยูพ่อสมควร เพราะเป็น

ประโยคที+มี 2 เหตุการณ์เกิดขึIนในอดีต โดยเหตุการณ์หนึ+งจบลงไปแลว้ จึงเกิดอีกหนึ+งเหตุการณ์ขึIนไม่พดู
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มากเจบ็คอ มาดูโครงสร้างและตวัอยา่งประโยคกนั 

เหตุการณ์แรก ใช้ Past Perfect 

  ประโยคบอกเล่า   Subject + had + V.3        He had cleaned his room. 

  ประโยคปฏิเสธ   Subject + had not + V.3        He had not cleaned his room. 

  ประโยคคาํถาม   Had + Subject + V.3    Had he cleaned his room? 

  

เหตุการณ์ที+ 2 จบลงแลว้ ใช ้Past Simple Tense (Subject + V.2) โดยมกัมีคาํเชื+อม เช่น when, beforeระหวา่ง 

2 เหตุการณ์นีI  เพื+อใหเ้ขา้ใจง่าย มาดูประโยคตวัอยา่ง 

เหตุการณ์แรก ใช้ Past Perfect คาํเชื5อม 
เหตุการณ์ที5 2  ใช้ Past 

Simple 
ความหมาย 

  He had cleaned his room before   he left home. 
  เขาทาํความสะอาดหอ้งก่อนที+จะออกจาก

บา้น 

  The train had left when   we got to the station.   รถไฟออกไปแลว้ตอนที+เรามาถึงสถานี 

ข้อสังเกต 

เนื+องจาก 2 เหตุการณ์นีIจะเกิดขึIนในอดีตในเวลาใกลเ้คียงกนั และจุดเด่นของ Past Perfect Tense คือใชเ้ล่าถึง

เหตุการณ์หนึ+งซึ+ งจบไปแลว้อีกเหตุการณ์จึงค่อยเกิดขึIน ดงันัIน เราจึงมกัพบคาํเชื+อมประโยค เช่น after, 

already, just, yet, until, till, as soon as, when, by the time 

 

ตัวอย่างประโยค 

I had waited for 2 hours before they arrived. 

(ฉนัรอมาแลว้ 2 ชั+วโมงก่อนที+พวกเขาจะมาถึง) 

After the guests had left, I went to bed. 

(หลงัจากที+แขกกลบัแลว้ ฉนัถึงไดเ้ขา้นอน) 
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Past Perfect Continuous Tense 

หลกัการใช้ : ใชอ้ธิบายเหตุการณ์ที+เกิดอยา่งต่อเนื+องและเกิดขึIนก่อนอีกเหตุการณ์หนึ+งในอดีต 

โครงสร้าง : S + had + been + V.ing 

ข้อสังเกต : for, since, how long, before, after 

 

Past Perfect Continuous แทบจะไม่ต่างกบั Past perfect สกัเท่าไหร่ ความแตกต่างอยูต่รงที+ Past Perfect 

Continuous นัIนมีการเพิ+มรายละเอียดขึIนอีกนิด โดยโฟกสักนัเนน้ ๆ ที+ความต่อเนื+องในเหตุการณ์แรกที+

เกิดขึIนซึ+งกม็กัจะมีคาํที+บอกถึงระยะเวลาเขา้มาดว้ย ไม่เชื+อมาลองดูตวัอยา่งเปรียบเทียบก่อนเลย  

Past perfect Past perfect Continuous 

  They had played football before it started to rain. 

  (พวกเขาเล่นฟุตบอลก่อนที+ฝนเริ+มตก) 

  They had been playing football for about half an hour 

before it started to rain. 

   (พวกเขาเล่นฟุตบอลมาแลว้ประมาณครึ+ งชั+วโมง ก่อนที+

ฝนเริ+มตก) 

  The police had looked for criminal before they caught 

him. 

  (ตาํรวจสืบหาอาชญากร ก่อนที+จบัได)้ 

  The police had been looking for criminal for two years 

before they caught him. 

  (ตาํรวจสืบหาอาชญากรอยูถึ่ง 2 ปี ก่อนที+จบัได)้ 

  

 โครงสร้างประโยค Past Perfect Continuous Tense มี Mr.been มาร่วมด้วย 

ประโยคบอกเล่า   Subject + had + been + V.ing        I had been waiting for you. 

ประโยคปฏิเสธ   Subject + had not been + V.ing       I had not been waiting for you. 

ประโยคคาํถาม   Had + Subject + been + V.ing    Had you been waiting for me? 

  

การใช้งาน : อยา่งที+บอกไปตอนแรกวา่ เราใช ้Past Perfect Continuousกบัเหตุการณ์แรกที+เกิดขึIน และ

ตอ้งการเนน้ใหเ้ห็นความต่อเนื+องของเหตุการณ์นัIนที+ไดด้าํเนินมาเรื+อย ๆ ในอดีต 
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ข้อสังเกต : ในประโยค Past Perfect Continuous มกัจะมีคาํที+บอกถึงช่วงระยะเวลาเขา้มาดว้ย เช่น for 2 

hours, for 20 years, by the time 

ต้องจํา!! : อยา่ลืมวา่ ประโยคที+เป็นเหตุการณ์ที+เกิดขึIนทีหลงั ตอ้งอยูใ่นรูป Past Simple (Subject + V.2) 

ตัวอย่าง 

I had been waiting for 2 hours before they arrived. 

(ฉนัรอมาแลว้ 2 ชั+วโมงก่อนที+พวกเขาจะมาถึง) 

My family had been living in Bangkok for 20 years before we moved to Chiang Mai. 

(ครอบครัวฉนัอาศยัอยูที่+กรุงเทพ 20 ปี ก่อนที+จะยา้ยไปเชียงใหม่) 

After my friend had been talking on the phone for an hour, she left the room. 

(หลงัจากที+เพื+อนฉนัคุยโทรศพัทอ์ยูเ่ป็นชั+วโมง เธอกอ็อกจากหอ้งไป) 

By the time they came here, I had been sleeping for 3 hours. 

(ตอนที+พวกนัIนมาถึง ฉนันอนหลบัไปแลว้ 3 ชั+วโมง) 

My friend had not been arriving by the time I went to bed. 

(เพื+อนฉนัยงัไม่มา ตอนที+ฉนัเขา้นอนแลว้) 

Jenny had not been having dinner when I arrived. 

(เจนนี+ยงัไม่ไดกิ้นขา้วเยน็ ตอนที+ฉนัไปถึง) 

Had you been studying Chinese when I phoned you? 

(คุณกาํลงัเรียนภาษาจีนตอนที+ฉนัโทรศพัทไ์ปหาใช่ไหม) 

 

Present Tenses ใช้เล่าถงึเหตุการณ์ในปัจจุบัน มี 4 แบบ คือ 

Present Simple Tense 

หลกัการใช้ : ใชก้บัเหตุการณ์ที+เกิดในปัจจุบนั, ทาํเป็นประจาํ, เป็นจริงทางวทิยาศาสตร์ 

โครงสร้าง : S + V1 (s, es) 

ข้อสังเกต : always, usually, often, never, today, nowadays, every + day/month/year, normally, habitually, 

naturally 

 

ลกัษณะการใช ้Present Simple Tense 
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Present แปลวา่ ปัจจุบนั ดงันัIน Present Simple Tense จึงเป็นประโยคที+มีโครงสร้างแบบง่าย ๆ เพื+อใชพ้ดูถึง

เหตุการณ์ในปัจจุบนันั+นเอง โดยมีลกัษณะต่าง ๆ ดงันีI  

1. ใช้เพื5อพูดถงึความเป็นจริงในชีวติประจําวนั หรือความเป็นจริงตามธรรมชาติ ถงึแม้ว่าเหตุการณ์นัRนจะ

เป็นอดตีหรืออนาคตกต็าม เช่น 

    When the earth moves around itself, it makes Day and Night. 

    (เมื+อโลกหมุนรอบตวัเอง มนัทาํใหเ้กิดกลางวนักลางคืน) 

    Durian is the king of fruit. 

    (ทุเรียนเป็นราชาผลไม)้ 

2. ใช้เพื5อพูดถงึเหตุการณ์ นิสัย หรือการกระทาํที5เกดิขึRนซํRา ๆ บ่อย ๆ เป็นประจําทุกวนั เช่น 

    I walk to school every day. 

    (ฉนัเดินไปโรงเรียนทุกวนั) 

    Nuda always help other people so everyone loves her. 

    (นุดาช่วยเหลือคนอื+นเป็นประจาํ ดงันัIนทุกคนจึงรักหล่อน) 

3. ใช้เพื5อให้คาํแนะนําหรือการบอกทศิทาง เช่น 

    Turn off the television before going to bed. 

    (ปิดโทรทศัน์ก่อนเขา้นอน) 

    You go straight for 300 meters, then the destination is on your left. 

    (คุณเดินตรงไป 300 เมตรและจุดหมายปลายทางจะอยูท่างซา้ยมือของคุณ) 

 

รูปประโยคของ Present Simple Tense 

ดงัที+ไดก้ล่าวขา้งตน้วา่ Present Simple Tense คือประโยคที+บอกเล่าเรื+องราวต่าง ๆ เช่น ฉนัวา่ยนํIาทุก ๆ วนั 

โดยรูปประโยคของ Present Simple Tense มีรูปแบบดงัต่อไปนีI  

1. ประโยคบอกเล่า 

โครงสร้างของประโยคบอกเล่า :  Subject + Verb.1 + Object + (คาํบอกเวลา) 

ทัIงนีIคาํกริยาช่องที+ 1 นัIนจะมีการเติม s หรือ es ถา้หากประธานของประโยคเป็นเอกพจน์ (He, She, It) แต่ถา้

ประธานเป็น I, You หรือประธานพหูพจน์ (You (หลายคน), We, They) ใหค้งรูปคาํกริยานัIน ๆ ไวเ้ช่นเดิม 

เช่น 

I go to university by bus every morning. 

(ฉนัไปมหาวทิยาลยัโดยรถโดยสารประจาํทางทุกเชา้) 
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**ประโยคนีIประธานคือ I แมจ้ะเป็นเอกพจน์แต่เป็นขอ้ยกเวน้ ดงักริยา go จึงไม่ตอ้งเติม s หรือ es 

 

He plays guitar very well. 

(เขาเล่นกีตาร์เก่งมาก) 

**ประโยคนีIประธานคือ He เป็นเอกพจน์ กริยาคือ play จึงตอ้งเติม s 

They enjoy playing the football. 

(พวกเขาสนุกกบัการเล่นฟุตบอล) 

**ประโยคนีIประธานคือ They เป็นพหูพจน์ กริยาคือ enjoy จึงไม่ตอ้งเติม s หรือ es 

ความรู้เพิ5มเติม : หลกัการเติม s,es นัIนง่ายนิดเดียว คือ คาํกริยาที+ลงทา้ยดว้ย ch, o, s, ss, sh, x ใหเ้ติม es เมื+อ

ประธานของประโยคเป็นเอกพจน์ (He, She, It) เช่น 

She washes her car. 

ประธานของประโยคคือ She ซึ+ งเป็นเอกพจน์ คาํกริยาคือ wash ที+ลงทา้ยดว้ย sh จึงตอ้งเติม es ต่อทา้ย 

ส่วนคาํกริยาอื+น ๆ ที+ไม่ไดล้งทา้ยดว้ยพยญัชนะทัIง 6 ตวันัIน ใหเ้ติม s หลงัคาํกริยาในประโยคที+มีประธาน

เป็นเอกพจน์ไดเ้ลย เช่น 

My mom cooks some food for me. 

ประธานของประโยคคือ My mom ซึ+ งเป็นเอกพจน์ เราใช ้She แทน My mom ได ้คาํกริยาคือ cook ที+ไม่ได้

ลงทา้ยดว้ยพยญัชนะตามกฎ จึงเติม s ไดท้นัที 

และถา้หากคาํกริยานัIนลงทา้ยดว้ย y ใหเ้ปลี+ยน y เป็น i แลว้เติม es ทา้ยคาํกริยานัIน เช่น study - studies, fly - 

flies, carry - carries เป็นตน้ แต่มีขอ้ยกเวน้คือ ถา้หากหนา้ y เป็นสระ (A, E, I, O, U) ใหเ้ติม s ไดท้นัที เช่น 

play - plays, buy - buys, stay - stays 

 

2. ประโยคคาํถาม 

โครงสร้างของประโยคคาํถามใน Present Simple Tense มีสองรูปแบบคือ 

แบบที5 1 : Verb to be + Subject + Object/ส่วนขยาย + (คาํบอกเวลา) ? 

ใชเ้มื+อในประโยคนัIนมี V. to be (Is, Am, Are) ปรากฎอยู ่เช่น 

She is my sister.   --->   Is she your sister? (หล่อนเป็นนอ้งสาวคุณหรือเปล่า?) 

เมื+อเห็น V. to be ในประโยคใหน้าํ V. to be ขึIนตน้ประโยคนาํหนา้ประธานไดเ้ลย เพียงเท่านีIกจ็ะกลายเป็น

ประโยคคาํถาม (และอยา่ลืมเปลี+ยนคาํสรรพนามดว้ยนะคะ จาก my เป็น your) 

 

แบบที5 2 : Verb to do + Subject + Verb.1 + Object + (คาํบอกเวลา)? 

ใชเ้มื+อประโยคนัIนไม่มี V. to be จึงตอ้งนาํ V. to do ไดแ้ก่ do กบั does เขา้มาช่วย โดยขึIนตน้ประโยคนาํหนา้
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ประธาน ซึ+ งมีวธีิการใชที้+แตกต่างกนัคือ Do ใชน้าํหนา้ I, You และประธานที+เป็นพหูพจน์ (You, We, They) 

ส่วน Does ใชน้าํหนา้ประธานที+เป็นเอกพจน์ (He, She, It) และคาํกริยาคงรูปช่องที+ 1 เหมือนเดิมโดยไม่ตอ้ง

เติม s, es เช่น 

They play football every evening.   --->   Do they play football every evening? (พวกเขาเล่นฟุตบอลทุกเยน็

หรือเปล่า?) 

ประโยคนีIไม่มี V. to be อยูใ่นประโยค จึงนาํ V. to do มาใชขึ้Iนตน้ประโยคนาํหนา้ they ซึ+ งเป็นประธาน

พหูพจน์ 

That cat eats fish.   --->   Does that cat eat fish? (แมวตวันัIนกินปลาหรือเปล่า?) 

ประโยคนีIไม่มี V. to be อยูใ่นประโยค จึงนาํ V. to do นั+นกคื็อ does มาใชขึ้Iนตน้ประโยคนาํหนา้ that cat 

หรือกคื็อ it ซึ+ งเป็นประธานเอกพจน์ โดยคาํกริยาคือ eat มีการตดั s ออกในประโยคคาํถาม 

3. ประโยคปฏิเสธ 

รูปแบบประโยคปฏิเสธใน Present Simple Tense มีสองรูปแบบคลา้ยกบัรูปแบบประโยคคาํถามคือ 

แบบที5 1 : Subject + Verb to be + not + Object/ส่วนขยาย + (คาํบอกเวลา) 

ใชเ้มื+อในประโยคนัIนมี V. to be (Is, Am, Are) ปรากฎอยู ่เช่น 

I am your servant.   --->   I am not your servant. (ฉนัไม่ไดเ้ป็นคนรับใชข้องคุณ) 

เมื+อเห็น V. to be ในประโยคใหเ้ติม not ไวห้ลงั V. to be ไดท้นัที เพียงเท่านีIกจ็ะกลายเป็นประโยคปฏิเสธ 

แบบที5 2 : Subject + Verb to do + not + Verb.1 + Object + (คาํบอกเวลา) 

แบบที+สองใชเ้มื+อประโยคนัIนไม่มี V. to be จึงตอ้งนาํ V. to do ไดแ้ก่ do กบั does เขา้มาช่วยแลว้ตามหลงั

ดว้ย not เพื+อบอกความปฏิเสธ ส่วนคาํกริยาใหค้งรูปช่องที+ 1 เหมือนเดิมโดยไม่ตอ้งเติม s,es เช่น 

He watches television at home.   --->   He does not watch television at home. (เขาไม่ไดดู้โทรทศัน์อยูที่+

บา้น) 

ประโยคนีIไม่มี V. to be อยูใ่นประโยค จึงนาํ V. to do นั+นกคื็อ does มาเป็นกริยาช่วยและตามดว้ย not เพื+อ

บอกรูปปฏิเสธ ส่วนคาํกริยาเมื+ออยูใ่นรูปปฏิเสธแลว้ใหต้ดั s, es ทิIงคงเหลือคาํกริยาช่องที+ 1 รูปเดิม 

 

คาํบอกเวลาใน Present Simple Tense 

ในประโยค Present Simple Tense มกัจะมีคาํบอกเวลาซึ+งเป็น Adverbs of Frequency ปรากฎอยูใ่นประโยค

เพื+อบอกความถี+ของเหตุการณ์หรือการกระทาํนัIน ๆ ไดแ้ก่ 

  

Adverbs of Frequency คาํบอกเวลา 

Always สมํ+าเสมอ, เป็นประจาํ 

Frequently บ่อย ๆ 
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Often บ่อย ๆ 

Usually โดยปกติ 

Hardly แทบจะไม่เคย 

Never ไม่เคย 

Rarely แทบจะไม่เคย 

Seldom นาน ๆ ครัI ง 

Sometimes บางครัI ง 

  

 

และนอกจากตวัอยา่งคาํบอกเวลาที+พบบ่อยใน Present Simple Tense แลว้ ยงัอาจพบคาํวา่ every + ... เช่น 

every month, every morning, every Saturday เพื+อบอกความถี+ของเหตุการณ์หรือการกระทาํกไ็ด ้เช่น 

 

My teacher always drinks coffee in the morning. 

(ครูของฉนัดื+มกาแฟในตอนเชา้เป็นประจาํ) 

Nadech usually gets up at 7 o'clock. 

(โดยปกติณเดชตื+นนอนตอนเจด็โมง) 

Narong hardly reads books so he doesn't pass the exam. 

(ณรงคแ์ทบจะไม่เคยอ่านหนงัสือ ดงันัIนเขาจึงสอบตก) 

It seldom rains in this part of the country. 

(ฝนตกนาน ๆ ครัI งในพืIนที+นีIของประเทศ) 

I feel like she's selfish sometimes. 

(ฉนัรู้สึกวา่หล่อนเห็นแก่ตวัในบางครัI ง) 

Kimmy hangs out with her friends every Saturday night. 

(คิมมี+ออกไปเที+ยวกบัเพื+อนของเธอทุกคืนวนัเสาร์) 

 

Present Continuous Tense 

หลกัการใช้ : ใชก้บัเหตุการณ์ที+กาํลงัเกิดขึIนในปัจจุบนั 

โครงสร้าง : S + V. to be + V.ing 

ข้อสังเกต : now, right now, at this moment, at the moment, at present 

 

ลกัษณะการใช้ Present Continuous Tense 
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Present Continuous Tense หรือหลายคนอาจจะรู้จกัในชื+อ Present Progressive Tense อยา่งที+เรารู้วา่ present 

แปลวา่ ปัจจุบนั ส่วน continuous/progressive แปลวา่ ดาํเนินอยา่งต่อเนื+อง ดงันัIน Tense นีI จึงเป็นการบอก

เล่าสิ+งที+กาํลงัเกิดขึIนอยูใ่นปัจจุบนั โดยมีลกัษณะการใชด้งันีI  

1. ใชเ้พื+อบอกเล่าเหตุการณ์หรือการกระทาํในปัจจุบนัที+กาํลงัดาํเนินอยูแ่ละยงัไม่จบลง (จะจบลงในอนาคต) 

โดยอาจพบคาํบอกเวลา (Adverbs of time) ปรากฏอยูใ่นประโยคดว้ย เช่น now, at the moment, right now 

เป็นตน้ ตวัอยา่งการใชเ้ช่น 

    I am studying at Chulalongkorn university. 

   (ฉนักาํลงัศึกษาอยูที่+มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

   Palm is trying to lose weight now. 

   (ปาลม์กาํลงัพยายามลดนํIาหนกัอยูต่อนนีI ) 

2. ใชก้บัเหตุการณ์หรือการกระทาํที+กาํลงัเป็นกระแสหรือเป็นที+นิยมอยูใ่นขณะนัIน เช่น    

    These day, most people are favoring healthy food. 

    (ปัจจุบนัผูค้นส่วนใหญ่กาํลงันิยมอาหารเพื+อสุขภาพ) 

3. ใชก้บัเหตุการณ์หรือการกระทาํที+กาํลงัจะเกิดขึIนในอนาคต โดยมีการเตรียมและวางแผนไวล่้วงหนา้อยา่ง

แน่นอนแลว้ และมกัพบคาํบอกเวลา (Adverbs of time) เช่น tonight, this evening, tomorrow, next week 

เป็นตน้ ตวัอยา่งการใชเ้ช่น 

   I am meeting my parent tonight. 

   (ฉนัจะพบกบัพอ่แม่ในคืนนีI ) 

   Cherprang and Pun are going on holiday next week. 

   (เฌอปรางและปัญจะไปพกัร้อนสปัดาห์หนา้) 

4. ใชก้บัเหตุการณ์หรือการกระทาํที+เกิดขึIนบ่อยจนเกินไป ทาํใหซ้ํI าซากและน่าเบื+อ ตวัอยา่งเช่น 

   Suwich is constantly talking. I wish he would shut up. 

   (สุวชิพดูไม่หยดุเลย ฉนัหวงัวา่เขาจะหยดุพดูเสียที) 

**ผูพ้ดูแสดงอาการรําคาญจากการพดูไม่หยดุของสุวชิ 

   I don't like gangster near my house because they are always making noisy. 

   (ฉนัไม่ชอบกลุ่มอนัธพาลใกลบ้า้นของฉนั เพราะพวกเขามกัจะทาํเสียงดงัเสมอ) 

**ถึงแมว้า่เป็นเหตุการณ์ที+เกิดขึIนประจาํ แต่มนัเกินพอดีจึงใชใ้นรูปประโยค Present Continuous Tense 

 

รูปประโยคของ Present Continuous Tense 
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ลกัษณะเด่นของรูปประโยค Present Continuous Tense คือ การใช ้V. to be (Is, Am, Are) และตามดว้ย

คาํกริยาที+มีการเติม -ing โดยรูปประโยค Present Continuous Tense มี 3 รูปแบบ ดงันีI  

 

1. ประโยคบอกเล่า 

โครงสร้างประโยคบอกเล่า : Subject + V. to be + Verb. เตมิ ing + Object + (คาํบอกเวลา) 

สิ+งที+เราตอ้งคาํนึงในรูปประโยคของ Present Continuous Tense คือการใช ้V. to be ซึ+ งประกอบดว้ย is, am, 

are โดยจะเลือกใช ้V. to be ตวัใดนัIนใหส้งัเกตที+ประธานของประโยค ถา้ประธานเป็น He, She, It ใหใ้ช ้is 

แต่ถา้ประธานเป็น I ใหใ้ช ้am และถา้ประธานเป็น You, We, They ใหใ้ช ้are และเปลี+ยนรูปคาํกริยาโดยการ

เติม ing ตวัอยา่งเช่น 

My sister is playing violin. 

(นอ้งสาวของฉนักาํลงัเล่นไวโอลิน) 

** ประโยคนีIประธานคือ My sister หรือใช ้She แทนได ้จึงตอ้งตามดว้ย V. to be คือ is และเติม ing หลงัคาํ

วา่ play 

We are reading newspaper now. 

(พวกเรากาํลงัอ่านหนงัสือพิมพต์อนนีI ) 

** ประโยคนีIประธานคือ We ซึ+ งเป็นพหูพจน์ ตอ้งตามดว้ย V. to be คือ are และเติม ing หลงัคาํวา่ read 

I am sleeping under the tree. 

(ฉนักาํลงันอนอยูใ่ตต้น้ไม)้ 

** ประโยคนีIประธานคือ I ซึ+ งถึงแมว้า่จะเป็นเอกพจน์ แต่จะตอ้งตามดว้ย V. to be คือ am เท่านัIน และเติม 

ing หลงัคาํวา่ sleep 

ความรู้เพิ+มเติม : หลกัการเติม ing ทา้ยคาํกริยาโดยทั+วไปสามารถเติม ing ไดเ้ลย แต่มีขอ้ยกเวน้บางกรณี ดงันีI  

1. คาํกริยานัIนมีสระเสียงสัIน (อะ อิ อุ เอะ โอะ ฯลฯ) และโดยมากมกัเป็น a, e, i, o, u อยูห่นา้พยญัชนะทา้ย 

หรือคาํกริยานัIน ๆ มีตวัสะกดเพียงตวัเดียว ก่อนเติม ing ใหเ้พิ+มตวัสะกดของคาํนัIนซํI าอีกตวัหนึ+งแลว้จึงเติม 

ing เช่น 

sit   --->   sitting 

cut   --->   cutting 

get   --->   getting 

shop   --->   shopping 

2. คาํกริยานัIนลงทา้ยดว้ย e ใหต้ดั e ทิIงแลว้เติม ing เช่น 
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come   --->   coming 

drive   --->   driving 

make   --->   making 

ride   --->   riding 

smoke   --->   smoking 

 

3. คาํกริยาที+มีสระ 2 ตวั (A, E, I, O, U) ใหเ้ติม ing ไดเ้ลย เช่น 

cook   --->   cooking 

keep   --->   keeping 

read   --->   reading 

 

4. คาํกริยาที+ลงทา้ยดว้ย ie ใหเ้ปลี+ยน ie เป็น y แลว้จึงเติม ing เช่น 

die   --->   dying 

lie   --->   lying 

 

5. คาํกริยาที+มีสองพยางค ์และออกเสียงหนกั (stress) ที+พยางคห์ลงั โดยพยางคน์ัIนมีสระและตวัสะกดเพียง

ตวัเดียว ใหเ้พิ+มตวัสะกดของคาํนัIนซํI าอีกตวัหนึ+งแลว้จึงเติม ing เช่น 

begin   --->   beginning 

refer   --->   referring 

swim   --->   swimming 

 

2. ประโยคคาํถาม 

โครงสร้างประโยคคาํถาม : V. to be + Subject + Verb. เตมิ ing + object + (คาํบอกเวลา)? 

ประโยคคาํถามใน Present Continuous Tense ไม่มีกฎอะไรมากมายเลย เพียงแค่สลบัที+ V. to be ขึIนมาไวต้น้

ประโยค โดยตอ้งพิจารณาการเลือกใช ้V. to be ตามประธานของประโยคดว้ย เพียงเท่านีIกจ็ะไดป้ระโยค

คาํถาม ตวัอยา่งเช่น 

 

Is it raining at the moment ? 
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(ฝนกาํลงัตกอยูต่อนนีIหรือเปล่า?) 

Are you lying to me ? 

(คุณกาํลงัโกหกฉนัหรือเปล่า?) 

3. ประโยคปฏิเสธ 

โครงสร้างประโยคปฏิเสธ : Subject + V. to be + not + Verb. เตมิ ing + object + (คาํบอกเวลา) 

สาํหรับรูปประโยคปฏิเสธคงรูปเดิมคลา้ยกบัประโยคบอกเล่า แต่เพิ+ม not ขึIนมาหลงั V. to be เพียงเท่านีIกจ็ะ

เป็นประโยคปฏิเสธใน Present Continuous Tense ตวัอยา่งเช่น 

The students are not studying Science. 

(นกัเรียนไม่ไดก้าํลงัเรียนวชิาวทิยาศาสตร์) 

Sunisa is not doing homework. 

(สุนิสาไม่ไดก้าํลงัทาํการบา้น) 

I am not swimming in the canal. 

(ฉนัไม่ไดก้าํลงัวา่ยนํIาอยูใ่นลาํคลอง) 

 

ข้อควรจํา : คาํกริยาบางตัวไม่สามารถนํามาใช้ในรูปประโยค Present Continuous Tense ได้ ดงันีR 

1. กริยาที+แสดงถึงประสาทสมัผสัทัIงหา้ เช่น see, hear, feel, taste, smell เป็นตน้ 

2. กริยาที+แสดงความรู้สึก นึกคิด เช่น believe, know, understand,  forget, remember, recognize, fear เป็นตน้ 

3. กริยาที+แสดงความชอบและไม่ชอบ เช่น love, like, hate, dislike, desire เป็นตน้ 

4. กริยาที+แสดงความตอ้งการ เช่น want, wish, prefer เป็นตน้ 

 

Present Perfect Tense 

หลกัการใช้ : เล่าเหตุการณ์ที+เกิดในอดีตและดาํเนินมาถึงปัจจุบนั หรือส่งผลถึงปัจจุบนั 

โครงสร้าง : S + have/has + V3 

ข้อสังเกต : since, for, just, yet, already, never, ever 

 

เมื+อพดูถึง Present Perfect Tense หลายคนอาจจะสบัสนเกี+ยวกบัหลกัการใช ้วนันีI เราจะมาพดูถึงหลกัการใช ้

Present perfect อยา่งเขา้ใจง่ายกนั  

Present Perfect Tense เป็น Tense เป็นเหตุการณ์ในอดีตที+มีผลต่อเนื+องถึงปัจจุบนั 
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โครงสร้างของ Present Perfect Tense คือ 

Subject  +  has / have +  V3 

 has / have ผนัตามประธาน ดงันีR 

- ประธานเป็นเอกพจน์ (He, She, It, John, Jane) ใช ้Has 

- ประธานเป็นพหูพจน์ (I, You, We, They, The dogs, Students) ใช ้Have 

 

หลกัการใช้ Present Perfect Tense คือ 

1. ใชก้บัเหตุการณ์ที+เพิ+งจบไป หรือเพิ+งจบลงใหม่ ๆ มกัจะมีคาํวา่ just, already หรือ yet ในประโยค เช่น 

    Has the train arrived yet? 

    (รถไฟมาถึงหรือยงั) 

    Daniel has just informed us where to meet tomorrow. 

    (แดเนียลเพิ+งแจง้เราวา่พรุ่งนีIจะใหไ้ปเจอกนัที+ไหน) 

2. ใชก้บัเหตุการณ์ที+เกิดขึIนตัIงแต่อดีตและมีผลหรือยงัคงสภาพจนถึงปัจจุบนั แต่เหตุการณ์นัIนไดจ้บลงไป

แลว้ โดยส่วนใหญ่จะมีคาํวา่ since, for, ever since, so far อยูใ่นประโยค เช่น 

    I’ve known her for years. 

    (ฉนัรู้จกัเธอมาหลายปีแลว้) 

    Wendy has lived here ever since. 

    (เวนดีIอยูที่+นี+มาตัIงแต่บดันัIน) 

3. ใชใ้นการเล่าประสบการณ์ต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะมีคาํวา่ never, ever, once, twice รวมอยูด่ว้ย เช่น 

    Have you ever been to Japan? 

    (คุณเคยไปประเทศญี+ปุ่นไหม) 

    She has been to Japan twice. 

    (เธอเคยไปญี+ปุ่นสองครัI ง) 

4. ใชใ้นโครงสร้าง If-clause แบบที+ 1 ในส่วนของเงื+อนไขที+แสดงวา่ถา้ทาํเหตุการณ์หนึ+งเสร็จแลว้อีก

เหตุการณ์จะเกิดขึIน เช่น 

    The children can go out, if they have finished their homework. 

    (เดก็ ๆ สามารถออกไปเล่นขา้งนอกได ้ถา้พวกเขาทาํการบา้นเสร็จ) 
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Present Perfect Continuous Tense 

หลกัการใช้ : ใชก้บัเหตุการณ์ที+เกิดขึIนเรื+อย ๆ ตัIงแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

โครงสร้าง : S + have/has + been + V.ing 

ข้อสังเกต : for an hour, for a week, for a long time, for….years, all day, all morning, since, how long 

 

โครงสร้างของ Present Perfect Continuous Tense 

Subject + has / have + been + V.ing + Object 

 

has / have ผนัตามประธาน ดงันีR 

ประธานเป็นเอกพจน์ (He, She, It, John, Jane) ใช ้Has 

ประธานเป็นพหูพจน์ (I, You, We, They, The dogs, Students) ใช ้Have 

หลกัการใช้ Present Perfect Continuous Tense 

1. ใชก้บัเหตุการณ์ที+เกิดขึIนเรื+อย ๆ ตัIงแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เช่น 

Lisa has been living in New York since 2004. 

ลิซ่าอาศยัอยูที่+นิวยอร์กตัIงแต่ปี 2004 

(อาศยัอยูต่ ัIงแต่ปี 2004 และตอนนีIกย็งัอาศยัอยูที่+นิวยอร์ก) 

My sister has been talking on the phone for an hour! 

นอ้งสาวของฉนัคุยโทรศพัทม์าเป็นชั+วโมงแลว้ 

(เริ+มคุยตัIงแต่หนึ+งชั+วโมงที+แลว้ และตอนนีIกย็งัคุยอยู)่ 

2. ใชพ้ดูแทน Present perfect ไดใ้นความหมายที+เหมือนกนั 

How long have you been learning English? หรือ How long have you learned English? 

คุณเรียนภาษาองักฤษมาเท่าไหร่แลว้ 

Note: กริยาที+ไม่แสดงความต่อเนื+องของการกระทาํจะไม่สามารถใช ้Tense นีI ได ้เช่น 

เราจะไม่พดูวา่ The clock has been stopping เนื+องจากคาํวา่ stop เป็นกริยาที+ไม่แสดงความต่อเนื+อง ดงันัIนเรา

จึงตอ้งพดูวา่ The clock has stopped เพื+อบอกวา่นาฬิกาหยดุทาํงาน ซึ+ งผลของการกระทาํคือเขม็นาฬิกาไม่

เดิน    

 

ตวัอยา่งของกริยาที+ไม่แสดงความต่อเนื+อง เช่น believe, cost, dislike, envy, forget, hate, know, like, love, 
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need, see, taste, understand หรือ want เป็นตน้ 

นอกจากนีIจะไม่ใช ้just, already, never, finally กบั Present Perfect Continuous Tense 

 

ความแตกต่างระหว่าง Present perfect กบั Present perfect continuous 

Present Perfect จะอธิบายถึงสิ+งที+เกิดขึIนและจบลงไปแลว้ แต่ผลของการกระทาํดงักล่าวยงัแสดงใหเ้ห็นอยู ่

แต่ Present Perfect Continuous จะอธิบายถึงสิ+งที+เกิดขึIนหรือสิ+งที+ทาํตัIงแต่ในอดีตและยงัคงทาํต่อมาเรื+อย ๆ 

จนถึงปัจจุบนั เนน้วา่กาํลงักระทาํสิ+งนัIนอยู ่ไม่ใช่ผลของสิ+งที+ทาํ เช่น 

 

How long have you known her? 

คุณรู้จกัเธอมานานแค่ไหนแลว้ 

**คาํวา่ known เป็นกิริยาที+ไม่แสดงความต่อเนื+อง และการทาํความรู้จกันัIนคือไดท้าํความรู้จกักนัไปตัIงแต่

ครัI งแรกที+เจอกนัและจบลงไปแลว้ แต่สถานะความเป็นเพื+อนยงัคงอยูม่าจนถึงปัจจุบนั ซึ+ งความเป็นเพื+อนคือ

ผลของการทาํความรู้จกั จึงตอ้งใช ้ Present Perfect Tense  

How long have you been working with Nancy? 

คุณทาํงานกบัแนนซี+มานานแค่ไหนแลว้ 

**เป็นการเนน้ที+การกระทาํวา่ทาํงานดว้ยกนัมานานแค่ไหน และตอนนีIกย็งัทาํงานกบัแนนซี+อยู ่เนื+องจาก

เป็นการพดูถึงความต่อเนื+องตัIงแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบนั และปัจจุบนักย็งัคงกระทาํสิ+งนัIนอยู ่จึงตอ้งใช ้

Present Perfect Continuous Tense 

 

Future Tenses ใช้เล่าเหตุการณ์ที5จะเกดิขึRนในอนาคต มี 4 แบบ คือ 

Future Simple Tense 

หลกัการใช้ : ใชก้บัเหตุการณ์ที+เกิดขึIนทั+วไปในอนาคต 

โครงสร้าง : S + will + V1 

ข้อสังเกต : tomorrow, next week/month/year, soon 

อ่านเนืRอหาเพิ5มเติมได้ที5 >> หลกัการใช ้Future Simple Tense อนาคตแสนธรรมดา 

Future Simple Tense คือ 

Future Simple Tense เป็น Tense ที+พดูถึงเรื+องราวที+จะเกิดขึIนในอนาคตอนัใกล ้เช่น ฉนัจะทาํนั+น ฉนัจะทาํ

นี+   
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โครงสร้างของ Future Simple Tense 

ประโยคบอกเล่า : 

Subject  +  will + Verb Infinitive + Object 

 

NOTE: Verb infinitive คือ คาํกริยาที+อยูใ่นรูปปกติ ไม่มีการผนัและไม่มีการเติมสิ+งใดต่อทา้ย ตวัอยา่งเช่น 

talk, swim, go 

 

ประโยคปฏิเสธ : 

Subject + will not (won't) + Verb Infinitive + Object 

  

ประโยคคาํถาม : 

Will/Shall + Subject + Verb Infinitive? 

 

หลกัการใช้ Future Simple Tense 

1. ใช้กบัเหตุการณ์ที5คาดว่าจะเกดิ หรือมีโอกาสที5จะขึRนในอนาคต โดยที5เหตุการณ์นัRนจะเกดิขึRนหรือไม่

เกดิขึRนกไ็ด้ 

     Ex. They say it will rain all week. 

          พวกเขาบอกวา่ฝนจะตกตลอดทัIงสปัดาห์เลย (ซึ+ งความจริงแลว้ฝนอาจจะไม่ตกกไ็ด)้ 

     Ex. Jane will come to the party. 

          เจนจะไปงานเลีIยง (ซึ+ งความจริงแลว้เจนอาจจะไม่ไปงานเลีIยงกไ็ด)้ 

2. ใช้ในโครงสร้าง If-clause แบบที5 1 แสดงถงึเหตุการณ์ที5มีแนวโน้มจะเกดิขึRน เมื5อมีอกีเหตุการณ์หนึ5งเกดิ

ขึRนมาก่อน  

     Ex. If Patrick comes, I will go. 

          ถา้แพทริคมา ฉนัจะไป 

     Ex. All the students will be kept in detention if they misbehave. 

          นกัเรียนทัIงหมดจะถูกลงโทษโดยการกกัตวั ถา้พวกเขาประพฤติตวัไม่ดี 
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3. ใช้กบัการให้สัญญา หรือการเสนอสิ5ง ๆ หนึ5งให้ผู้อื5น 

     Ex. I will give you a lift to the university if you want to. 

          ฉนัจะไปส่งเธอที+มหาวทิยาลยัเองถา้เธอตอ้งการ 

     Ex. Will you have some more juice? 

          คุณจะรับนํIาผลไมเ้พิ+มหน่อยไหม 

4. ใช้กบัเหตุการณ์ที5เพิ5งคดิได้ว่าจะทาํเดี�ยวนัRน ไม่มีการเตรียมตัวมาก่อนล่วงหน้าว่าจะทาํ 

     Ex. Kate: Can we go to the department store?    

                   เราไปหา้งสรรพสินคา้กนัดีไหม 

          Carl: We’ll see.    

                 ขอฉนัคิดดูก่อนนะ 

 

NOTE: เราสามารถใช ้shall แทน will ไดใ้นกรณีที+ตอ้งการแสดงความจริงใจ ตัIงใจหรือแสดงความหนกั

แน่นจริงจงัของการกระทาํ 

     Ex. Mary shall be glad to see Ken.           

          แมรี+คงตอ้งดีใจที+จะไดพ้บเคน 

     Ex. I shall be disappointed if she isn’t happy.     

          ฉนัคงตอ้งผดิหวงัถา้เธอไม่มีความสุข 

     Ex. Tonight, you shall sleep outside.       

           คืนนีIแกจะตอ้งนอนขา้งนอก 

 

นอกจากนีI  เรายงัพบการใช ้shall แทน will ในหนงัสือสาํคญัและสุนทรพจน์ที+เป็นทางการมาก เช่น 

We here highly resolve this nation under God shall have a new birth of freedom. 

ณ บดันีI  เราไดต้ดัสินใจอยา่งเดด็เดี+ยวแลว้วา่ ชนชาติภายใตค้วามคุม้ครองของพระเจา้ชนชาตินีI  จะตอ้ง

ก่อกาํเนิดเสรีภาพขึIนใหม่ (สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีเอบ็บราฮมั ลิงคอร์น ในการเลิกทาส) 

Future Continuous Tense 

หลกัการใช้ : ใชก้บัเหตุการณ์ที+กาํลงัเกิดขึIนในอนาคต 

โครงสร้าง : S + will + be + V.ing 

ข้อสังเกต : at…(time)…tomorrow, at this time tomorrow 

การใช้ประโยคแบบ Future continuous tense ใช้ได้กบัเหตุการณ์ 2 แบบ คือ 
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มีเหตุการณ์หนึ+งเดียวที+คาดวา่จะเกิดขึIนอยา่งแน่นอนในอนาคต โดยมีการระบุเวลาในอนาคตไวค่้อนขา้ง

ชดัเจนดว้ย เช่น My brother will be watching a football match tomorrow at 9 am. พี+ชายของฉนัคงกาํลงัดู

การแข่งขนัฟุตบอล ในวนัพรุ่งนีI  เวลา 9 โมง 

โครงสร้างประโยค Future continuous tense 

ประโยคบอกเล่า   Subject + will  + be + V.ing   I will be studying English at 10 o’clock tomorrow. 

ประโยคปฏิเสธ   Subject + will not be + V.ing   I will not be studying English at 10 o’clock tomorrow. 

ประโยคคาํถาม   Will  + Subject + be + V.ing   Will I be studying English at 10 o’clock tomorrow? 

 

ตัวอย่างประโยค 

My friend will be doing his homework tonight. 

(เพื+อนฉนัคงกาํลงัทาํการบา้นอยูใ่นคืนนีI ) 

The first train will be arriving tomorrow at 6 o’clock. 

(รถไฟขบวนแรกจะมาถึงพรุ่งนีI  เวลา 6 โมง) 

At 7 o’clock, I will be eating dinner with my family. 

(เวลา 1 ทุ่ม ฉนัคงกาํลงักินอาหารมืIอคํ+ากบัครอบครัวอยู)่ 

I will be having a test at 9 a.m. tomorrow. 

(ฉนัคงกาํลงัสอบอยูต่อนพรุ่งนีI9 โมง) 

I will be seeing the doctor on Friday afternoon. 

(ฉนัคงกาํลงัไปหาหมอ ในวนัศุกร์ช่วงบ่าย) 

Next Monday, you will be working in your new job. 

(วนัจนัทร์หนา้นีI  คุณกค็งกาํลงัทาํงานในที+ใหม่) 

 

มี 2 เหตุการณ์ที5คาดว่ากาํลงัจะเกดิขึRนในอนาคต แต่เกดิขึRนไม่พร้อมกนั เช่น 

I will be sleeping when my mom gets home tonight. 

(ฉนัคงกาํลงัหลบัอยูต่อนที+แม่มาถึงบา้นคืนนีI ) 

มาดูโครงสร้างประโยคของ 2 เหตุการณ์ว่าใช้อย่างไร 
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เหตุการณ์ ที+ 1 (เกิดก่อน)   ใช ้Future Continuous   S. + will + be + V.ing   I will be sleeping 

เหตุการณ์ ที+ 2 (เกิดหลงั)   ใช ้ Present Simple   S + V.1   my mom gets home 

 

ตัวอย่างประโยค 

I’ll be preparing the dinner when you come tomorrow evening. 

(ฉนัคงกาํลงัเตรียมอาหารคํ+าอยูต่อนที+คุณกลบัมาพรุ่งนีI เยน็) 

เพิ5มเติม: I’ll เป็นรูปยอ่ของ I will ส่วน I will not ใชรู้ปยอ่เป็น I won’t 

My boss will be meeting when I arrive tomorrow morning. 

(เจา้นายของฉนัคงกาํลงัประชุมอยู ่ตอนที+ฉนัไปถึงพรุ่งนีI เชา้) 

The children will be sleeping when I cook breakfast tomorrow morning. 

(เดก็ ๆ คงกาํลงัหลบัอยูต่อนที+ฉนัทาํอาหารเชา้วนัพรุ่งนีI ) 

 

ข้อสังเกต : การใช ้Future continuous tense มีความใกลเ้คียงกบั Future simple tense เพราะวา่เป็นการบอก

ถึงเหตุการณ์ที+กาํลงัจะเกิดขึIนในอนาคตขา้งหนา้เหมือนกนั แต่แตกต่างกนัตรงที+ Future continuous tense จะ

เห็นภาพเหตุการณ์ชดัเจนกวา่มีความแน่นอนที+จะเกิดขึIนมากกวา่ ลองดู 2 ประโยคขา้งล่างนีI เปรียบเทียบกนั 

I will see the doctor tomorrow morning. 

ฉนัจะไปหาหมอวนัพรุ่งนีIตอนเชา้(Future simple) 

I will be seeing the doctor tomorrow morning. 

ฉนัคงกาํลงัพบหมออยูใ่นวนัพรุ่งนีIตอนเชา้(Future continuous) 

Future Perfect Tense 

หลกัการใช้ : ใชเ้ล่าถึงเหตุการณ์ที+จะทาํเสร็จสมบูรณ์ ณ เวลาหนึ+งในอนาคต 

โครงสร้าง : S + will + have + V3 

ข้อสังเกต : by the end of this year, by this time tomorrow, in….years time, in…(month)…next year 

 

การใช้ Future Perfect Tenseสามารถนําไปใช้ได้กบัเหตุการณ์ 2 แบบ คือ 

1. มีเหตุการณ์หนึ5งเหตุการณ์ที5คาดว่าจะสิRนสุดลงแล้วในอนาคต เช่น I will have finished my report by 

tomorrow. (ฉนัคงจะทาํรายงานของฉนัเสร็จในวนัพรุ่งนีI ) 
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โครงสร้างและตัวอย่างประโยค 

  ประโยคบอกเล่า   Subject + will  + have + V.3   I will have finished my report by tomorrow. 

  ประโยคปฏิเสธ   Subject + will + not + have + V.3        I will not have finished my report by tomorrow. 

  ประโยคคาํถาม   Will + Subject + have + V.3        Will I have finished my report by tomorrow? 

 

ตัวอย่างการใช้ Future Perfect Tense 

I will have seen the dentist Friday evening. 

(ฉนัคงจะหาหมอฟันเสร็จแลว้ตอนเยน็วนัศุกร์) 

We will have eaten dinner at 6 o’clock tomorrow. 

(พวกเราคงจะกินอาหารมืIอคํ+ากนัเสร็จตอน 6 โมงเยน็พรุ่งนีI ) 

I will have watching movie tomorrow evening. 

(ฉนัคงจะดูหนงัเสร็จตอนเยน็วนัพรุ่งนีI ) 

I will have been here for one year next month. 

(ในเดือนหนา้ ฉนักจ็ะอยูที่+นี+มาไดค้รบ 1 ปีแลว้) 

 

2. มี 2 เหตุการณ์ โดยในอนาคตจะมีเหตุการณ์หนึ5งดาํเนินมาจนจบสิRนลงพอดกีบัอกีเหตุการณ์หนึ5ง

เกดิขึRน เช่น I will have eaten when you pick me up. (ฉนัคงจะทานขา้วเสร็จแลว้ตอนที+คุณมารับ) 

โครงสร้างและตัวอย่างประโยคของ 2 เหตุการณ์ 

  เหตุการณ์ ที+ 1 (เกิดก่อน)   ใช ้Future Perfect   S. + will + have + V.3   I will have eaten 

  เหตุการณ์ ที+ 2 (เกิดหลงั)   ใช ้ Present Simple   S + V.1   you pick me up 

 

ดูตัวอย่างประโยค 

The train will have left when we get the station. 

(รถไฟคงจะออกไปแลว้ ตอนที+พวกเราไปถึงสถานี) 
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By the time you read this letter, I will have left. 

(ขณะที+คุณอ่านจดหมายนีI  ฉนัคงไปแลว้นะ) 

The kids will have woken up when we come. 

(เดก็ ๆ คงจะตื+นกนัแลว้ตอนเรากลบัมา) 

She will have dressed when he picks her up. 

(เธอคงจะแต่งตวัเสร็จแลว้ตอนที+เขามารับ) 

He will have washed his car when I get home. 

(เขาคงจะลา้งรถเสร็จแลว้ตอนที+ฉนัถึงบา้น) 

 

Future Perfect Continuous Tense 

หลกัการใช้ : ใชเ้ล่าถึงเหตุการณ์ในอนาคตที+จะไดท้าํไปแลว้เป็นระยะเวลาหนึ+งและกาํลงัทาํอยู ่

โครงสร้าง : S + will have + been + V.ing 

ข้อสังเกต : for, by, the time 

 

Future Perfect Continuous Tense ใช้กล่าวถงึเหตุการณ์ในอนาคตได้ 2 แบบ 

1. พูดถงึเหตุการณ์หนึ5งเหตุการณ์ที5เกดิขึRนในอนาคต ซึ5งได้ดาํเนินต่อเนื5องมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ5ง และใน

เวลาอนาคตที5อ้างองินัRนกด็าํเนินไปต่ออกีสักพกั มีการระบุระยะเวลาอยา่งชดัเจนวา่ ไดด้าํเนินมาแลว้นาน

เพียงใด เช่น for five minutes, for one hour, for two weeks 

Ex. I will have been studying Chinese for two years next month. 

(ฉนัคงจะไดเ้รียนภาษาจีนมาครบ 2 ปีเตม็แลว้ ในเดือนหนา้ กคื็อถา้นบัถึงแค่เดือนนีIจะยงัไม่ครบ 2 ปีและได้

เรียนต่อเนื+องมาไดร้ะยะหนึ+งแลว้ ซึ+ งกจ็ะยงัคงน่าจะเรียนต่อไปอีก) 

โครงสร้างและตัวอย่างประโยค 

  ประโยคบอกเล่า   Subject + will + have + been + V.ing 
  I will have been studying Chinese for two years next 

month. 

  ประโยคปฏิเสธ 
  Subject + will not + have + been + 

V.ing 

  I will not have been studying Chinese for two years 

next month. 
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ตัวอย่างเพิ5มเติม 

I will have been eating lunch for 30 minutes at 12 o’clock tomorrow. 

(ฉนัคงจะกาํลงักินอาหารเที+ยงมาได ้30 นาทีแลว้ ในตอนเที+ยงวนัพรุ่งนีI ) 

I will have been working here for ten years by this September. 

(ฉนัคงจะไดท้าํงานที+นี+มาเป็นเวลา 10 ปีแลว้ ในเดือนกนัยายนที+จะถึงนีI ) 

At 9 a.m. tomorrow, we will have been working for 12 hours. 

(ในเวลา 9.00 น. ของวนัพรุ่งนีI  พวกเราคงจะทาํงานครบ 12 ชั+วโมงพอดี) 

2. ใช้พูดถงึสองเหตุการณ์ในอนาคต โดยมีข้อสังเกตว่า ในประโยคจะระบุอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์แรกเกดิ

ขึRนมานานเพยีงใดแล้วจากนัIนจึงเกิดเหตุการณ์ที+ 2 ตามมา 

Ex. My friend will have been reading for three hours by the time I get library. 

(เพื+อนของฉนัคงจะไดก้าํลงัอ่านหนงัสือเป็นเวลา 3 ชั+วโมงแลว้ ตอนที+ฉนัมาถึงหอ้งสมุด) 

 

โครงสร้างและตัวอย่างประโยคของสองเหตุการณ์ 

  เหตุการณ์ ที+ 1 

  (เกิดก่อนและระบุดว้ยวา่เกิด

ขึIนมานานแค่ไหนแลว้) 

  ใช ้Future Perfect Continuous 
  S. + will + have 

been + V.ing 

  My friend will have 

been reading for three 

hours. 

  เหตุการณ์ ที+ 2 

  (เกิดหลงั) 
  ใช ้ Present Simple   S + V.1   I get library. 

 

ตัวอย่างประโยค 

The train will have been leaving for 15 minutes when we get the station. 

(รถไฟคงจะออกไปแลว้ 15 นาที ตอนที+พวกเราไปถึงสถานี) 

They will have been fighting for over an hour by the time the police come. 

(พวกเขาคงจะทะเลาะกนันานกวา่ 1 ชั+วโมงแลว้ตอนที+ตาํรวจมาถึง) 

  ประโยคคาํถาม   Will + Subject + have + been + V.ing 
  Will I not have been studying Chinese for two years 

next month? 
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They will have been waiting for more than 3 hours when the brand new shopping mall opens. 

(พวกเขาคงจะรอมานานกวา่ 3 ชั+วโมงแลว้ ตอนที+หา้งสรรพสินคา้แห่งใหม่เปิดใหบ้ริการ) 

I won’t have been waiting for you for 30 minutes when you arrive. 

(ฉนัไม่ไดร้อคุณมาแลว้ 30 นาทีนะ ตอนที+คุณมาถึงน่ะ (อาจจะรอมาแลว้ 3 ชั+วโมง) 

 

2. PREPOSITIONS 

Prepositions of Time (การใช้บุพบท  in, on, at บอกเวลา)  

คาํบุพบท คือ  คาํที+ใชบ้อกตาํแหน่ง  บอกสถานที+  บอกทิศทาง  แสดงการเคลื+อนไหว  หรือ แสดง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งคาํนาม หรือสรรพนามกบัคาํอื+นๆ ในประโยค มกัตามดว้ย Noun, Noun Phrase, 

Pronoun, Noun Clause หรือ Gerund (V-ing)   ทัIงนีI  คาํบุพบทในภาษาองักฤษมีมากมาย แต่กมี็อยูบ่างกลุ่มที+

มกัใชผ้ดิอยูบ่่อยๆ นั+นคือ  in, on, at  ที+ใชใ้นการแสดงเวลา และสถานที+ นั+นเอง   ซึ+ งสาเหตุที+เรามกัจะใชผ้ดิก็

เพราะ ส่วนใหญ่มกัใชต้ามความหมายแบบไทยๆ ดงันัIน วนันีIขออนุญาตนาํเทคนิคการใชง้านคาํบุพบททัIง 3 

คาํนีI   

in, on, at ที+ใชใ้นการบอกเวลา 

1. In – ใชก้บั ปี  เดือน  ทศวรรษ  ศตวรรษ  ฤดูกาล  เช่น 

ใช้กบัเดอืนต่างๆ 

I will move to England in September. 

My sister was born in March. 

Remark: ถา้มีวนัที+อยูก่บัเดือนใหใ้ช ้“on” นะคะ 

ใช้กบัปี เช่น 

I started working at Oxbridge Institute in 2012. 

He was murdered in 1925 
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ใช้กบัฤดูกาล เช่น 

It isn’t much cold here in the winter. 

ใช้กบัทศวรรษ เช่น 

We grew up in the 90s. 

นอกจากนีI เรายงัใช ้in ในการบอกช่วงเวลา เช่น  in the morning, in the afternoon, in the evening เช่น 

Classes start in the morning and go through the whole day.  

2. On – ใชก้บั วนัในสปัดาห์ วนัที+ หรือวนัสาํคญัในเทศกาลต่างๆ เช่น 

ใช้กบัวันในสัปดาห์ 

They flew to Japan on Monday. 

We usually have an English class on Friday. 

Remark: ใชว้นัในสปัดาห์โดยบอกช่วงเวลาไวด้า้นหลงักย็งัใช ้on เช่นเดิม เช่น  on Sunday morning, on 

Friday night 

ใช้กบัวันที> 

My birthday is on January 11. 

Remark: ในการใช ้on บอกวนัที+  ถึงแมจ้ะเอาเดือนขึIนก่อน  แต่ถา้มีวนัที+ตามหลงักต็อ้งใช ้on เช่นกนั 

ใช้กบัวันสําคญัต่างๆ 

There’s a party at the Supakij’ house on Christmas Day. 

นอกจากนีIคนอเมริกนัเขาใช ้on กบัวนัหยดุหรือ วนัหยดุสุดสปัดาห์ดว้ยโย  คือ on weekend, on holiday 

ขอ้ควรระวงั  เราใช ้on กบัวนัในสปัดาห์  แต่เนื+องจากคาํในภาษาไทย มกัใชว้า่ ในวนัจนัทร์  ในวนั

องัคาร  บางคนไม่ทนัระวงักม็กัจะเลือกใช ้ in Monday  in Tuesday ซึ+ งจริงๆแลว้ผดิ 
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Remark: เมื+อเราอ่านวนัที+ร่วมกบัเดือน วธีิอ่านที+ถูกตอ้งคือ ใหเ้ราอ่านวนัที+ก่อน เช่น 

               December 25 อ่านวา่ “the twenty fifth of December”  

 

3. At – ใชบ้อกเวลาที+เป็นตวัเลขบนหนา้ปัดนาฬิกา  เช่น 

Yesterday, I got up at 10 o’clock. 

The appointment is at 3 p.m. 

นอกจากนีIยงัใชก้บัสาํนวนดงัต่อไปนีI   at noon, at night, at midday, at midnight, at lunchtime, at sunrise, at 

sunset, at dawn, at dusk, at bed time, at present, at the moment, at the same time  เช่น 

I’ll see you at lunchtime. 

At sunrise everything is luminous but not clear. 
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I don’t eat anything at night. 

**  ขอ้ควรระวงัในการใชค้าํบุพบทบอกเวลาคือ  คาํแสดงเวลาบางคาํไม่ตอ้งการบุพบท เช่น  today, 

tomorrow, yesterday  และคาํบอกเวลาที+ขึIนตน้ดว้ย  last, next, every, this เป็นตน้  เช่น 

I went to Samed yesterday. 

Santi will go to Singapore next week. 

Somsri has a piano class every Sunday. 

 

3. BUSINESS LETTER WRITING  

หลกัการเขยีนจดหมายเชิงธุรกจิเป็นภาษาองักฤษ 

หลกัสากลในการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ คือ ความสุภาพ ความสัIนกระชบั และความตรงไปตรงมา สิ+งสาํคญั

ที+ควรคาํนึงถึงในการเขียนจดหมายลกัษณะนีI  มีตัIงแต่ 

1) Format (โครงสร้างจดหมาย การจดัหนา้) 

2) Grammar (ไวยากรณ์ภาษาองักฤษที+ถูกตอ้ง) 

3) Punctuation  (เครื+องหมายวรรคตอนต่าง ๆ) 

4) Openings and Closings  (การขึIนตน้และลงทา้ยจดหมาย) 

  

จดหมายธุรกิจเป็นสิ+งแสดงภาพลกัษณ์ขององคก์ร หรือตวับุคคล การเขียนจึงตอ้งใส่ใจในรายละเอียดเลก็ ๆ 

นอ้ย ๆ เพื+อเป็นการแสดงถึงความรอบคอบ น่าเชื+อถือ และความเป็นมืออาชีพของผูเ้ขียน 

ต่อไปนีIจะเป็นการกล่าวถึงธรรมเนียมปฏิบติัในการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจที+เราพบเห็นกนัทั+วไป 

Spacing 

เวลาเขียนจดหมายธุกิจบนคอมพิวเตอร์ เรานิยมตัIงค่าความห่างระหวา่งบรรทดัไวที้+ Single Space 

Styles of business letters 
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มี 2 แบบที+นิยม คือ 

1) Full Block Style 

เป็นแบบที+นิยมในอเมริกา ที+ส่วนของจดหมายจะชิดดา้นซา้ยทัIงหมด 
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 2)  Modified Block Style 

เป็นแบบที+นิยมใชใ้นองักฤษ ส่วนต่าง ๆ ของจดหมายจะชิดไปทางซา้ยมือ ยกเวน้ ที+อยูข่องผูส่้ง วนัที+ และคาํ

ลงทา้ยของจดหมาย ซึ+ งจะอยูแ่นวเดียวกนัตรงกลางหนา้กระดาษเยืIองไปดา้นขวา 
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ส่วนต่าง ๆ ของจดหมาย มีดงันีI  เรียงจากบนลงล่าง 

–  Return Address  (ที+อยูผู่ส่้ง) 

มีชื+อและที+อยูข่องบริษทั ถา้บนหวักระดาษเขียนจดหมายมีอยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งเขียนซํI า 
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 – Date  (วนัที+) เคาะสองบรรทดัลงมาจากที+อยูผู่ส่้ง 

แบบอเมริกนั จะเรียง เดือน  วนัที+ ขัIนดว้ยเครื+องหมาย comma  ปีค.ศ.  เช่น  January 1, 2009 

แบบองักฤษ จะเรียง วนัที+  เดือน  ปีค.ศ.  เช่น  1 January 2009  

– Inside Address  (ชื+อ ตาํแหน่ง และที+อยูข่องผูรั้บ)  เคาะสองบรรทดัจากวนัที+ 

เรียงชื+อ ตาํแหน่ง ชื+อบริษทั ที+อยู ่คนละบรรทดักนั เพื+อความสวยงาม 

 – Salutation  (คาํขึIนตน้ หรือคาํทกัทาย)  เคาะสองบรรทดัจากที+อยูผู่รั้บ 

ขึIนตน้ดว้ย Dear แลว้ตามดว้ย ชื+อและนามสกลุของผูรั้บ พร้อมคาํนาํหนา้ เช่น  Dear Mr. Tim Burton 

หรืออาจใช ้คาํนาํหนา้และนามสกลุผูรั้บเท่านัIน (หา้มใช ้คาํนาํหนา้ ร่วมกบัชื+อตน้เฉย ๆ เดด็ขาด) เช่น 

Dear Mr.Burton   ไม่ใช่ Dear Mr.Tim 

ในกรณีที+ไม่ทราบชื+อของผูรั้บ สามารถใช ้Dear ตามดว้ยตาํแหน่งไดเ้ช่นกนั เช่น Dear Manager,  Dear 

President หรือถา้ไม่ทราบตาํแหน่งของผูติ้ดต่ออาจใชว้า่ Dear Sir/Madam กไ็ด ้

หลงัคาํทกัทายจะตอ้งใส่เครื+องหมาย Colon [:] ดว้ย  

– Body  (เนืIอจดหมาย)  เคาะสองบรรทดัจากคาํทกัทาย 

ตวัเนืIอจดหมายจะชิดดา้นซา้ยทัIงหมด ไม่ควรใหแ้ต่ละยอ่หนา้ยาวเกินไป ถา้จะขึIนยอ่หนา้ใหม่ ควรเคาะให้

ห่างกนัหนึ+งบรรทดั 

ภาษาที+ใชค้วรเป็นกาษาเขียนที+เป็นทางการ หลีกเลี+ยงการใชรู้ปยอ่ต่าง ๆ เช่น I’m, it’s, that’ll, he’d, you’re 

นอกจากนีI  ควรเขียนใหส้ัIน และบอกวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน  หากเป็นการติดต่อกนัครัI งแรก อาจตอ้งมีการ

แนะนาํตวัผูเ้ขียน หรือแนะนาํบริษทัก่อนเลก็นอ้ย อาจมีการอา้งเอกสารที+มา เช่น ประกาศโฆษณา จดหมาย 

หรือบุคคลที+แนะนาํมา เพื+อเกริ+นหวัขอ้ของสิ+งที+จะเขียนต่อไป 

ประโยคที+นิยมใชก้นั เช่น 

I am writing to inform you that   …                                                                                                        

ฉนัเขียนจดหมายฉบบันีI เพื+อแจง้ใหท้ราบวา่ … 

I wish to inform you that …                                                                                                                      
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ฉนัประสงคจ์ะแจง้ใหท้ราบวา่ …  

I would like to let you know that …                                                                                                                  

ฉนัอยากแจง้ใหท้ราบวา่ …  

I am writing to inquire about …                                                                                                                      

ฉนัเขียนมาเพื+อถามเรื+อง …  

I am writing to complain about …                                                                                                                     

ฉนัเขียนมาเพื+อร้องเรียนเรื+อง …  

I read / heard … and would like to…                                

ฉนัไดอ่้าน / ไดย้นิในเรื+อง … จึงประสงคจ์ะ  

Thank you for your interest / inquiry.                                                                                                               

ขอบคุณสาํหรับความสนใจ / การถาม  

I refer to the letter of [date] concerning [subject]                                   

ฉนัขออา้งอิงถึงจดหมายลงวนัที+ [วนัที+]  เรื+อง [หวัขอ้]  

I am contacting you regarding [subject]                 

ฉนัตอ้งการติดต่อคุณเรื+อง [หวัขอ้]  

I apologize in the delay in replying.                                                                                                             

ฉนัตอ้งขออภยัที+ตอบจดหมายของคุณล่าชา้ 

I would be very grateful if you …                                                                                      

ฉนัจะขอบคุณมาก หากคุณ … 

 I would really appreciate it if you…                                                                                                                

ฉนัจะขอบคุณมาก หากคุณ …  

Could you please …?                                                                                                                     
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ขอความกรุณาช่วย … ไดห้รือไม่  

I wonder if you could …                                                                                                                      

ไม่ทราบวา่ คุณจะช่วย … ไดห้รือไม่ 

I wonder if it is alright to …                                                                                                                      

ไม่ทราบวา่ จะสามารถ … ไดห้รือไม่  

I would like to …                                                                                                                      

ฉนัอยากจะ …        

ในยอ่หนา้สุดทา้ย เรามกัจบดว้ยการแสดงไมตรีจิตรดว้ยถอ้ยคาํ เช่น 

I am looking forwards to hearing from / meeting you. 

ฉนัจะรอคอยใหคุ้ณติดต่อมา / ที+จะไดพ้บคุณ  

I would be grateful if you will let me know as soon as possible. 

จะเป็นพระคุณมาก หากคุณจะแจง้ใหฉ้นัทราบโดยเร็วที+สุด 

If you have further questions, please contact…                                                                                               

หากคุณมีคาํถามเพิ+มเติม กรุณาติดต่อ …  

If you need any help, please feel free to tell me.                                        

หากคุณตอ้งการใหช่้วย  โปรดบอกฉนัได ้ 

If there is any question, please do not hesitate to ask me.                                            

หากคุณมีขอ้สงสยั โปรดอยา่ลงัเลที+จะถามฉนั 

 Thank you for help / understanding.                                                                                          

ขอบคุณสาํหรับความช่วยเหลือ / ความเขา้ใจ 

I truly appreciate your kindness.                                                                                                  

ฉนัซาบซึI งในความกรุณาของคุณมาก  
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– Closing (คาํลงทา้ย) เคาะสองบรรทดัจากเนืIอจดหมายมกัใชค้าํเช่น 

Sincerely Yours (คาํวา่ Yours อาจขึIนตน้ไดท้ัIงตวัพิมพเ์ลก็ หรือ ตวัพิมพใ์หญ่) 

Yours Sincerely (คาํวา่ Sincerely อาจขึIนตน้ไดท้ัIงตวัพิมพเ์ลก็ หรือ ตวัพิมพใ์หญ่) 

หรือ Sincerely (เป็นทางการนอ้ยกวา่ 2 แบบแรก) 

นอกจากนีIยงัมี 

Yours faithfully (เป็นทางการมาก) 

Best Regards (ค่อนขา้งเป็นทางการ) 

Regards (ค่อนขา้งไม่เป็นทางการ) 

หลงัคาํลงทา้ยตอ้งตามดว้ย เครื+องหมาย Colon [:] ทุกครัI ง  

– Signature (ลายมือชื+อ) เคาะสองบรรทดัจากคาํลงทา้ย 

ควรเซ็นทัIงชื+อและนามสกลุ ยกเวน้ในกรณีที+ติดต่อกบัคนที+คุน้เคยกนัดี  

– Name and Position (ชื+อผูส่้งและตาํแหน่ง) เคาะลงมาจากคาํลงทา้ยสี+บรรทดั 

ใหใ้ส่ชื+อและนามสกลุเตม็ของผูเ้ขียน ในบางที+ไม่นิยมใส่คาํนาํหนา้ (Miss, Mr., Mrs.)  หากจดหมายเขียน

ขึIนในนามของบริษทั ควรบอกตาํแหน่งในบรรทดัต่อมา ไม่จาํเป็นตอ้งเขียนชื+อบริษทั  

– Abbreviation at the end of the letter (ตวัอกัษรยอ่ทา้ยจดหมาย) 

บางครัI งอาจมีการใส่อกัษรยอ่ทา้ยจดหมายเช่น Enc. ซึ+ งยอ่มาจาก Enclosure แสดงถึงเอกสารที+แนบมา 

หรือ cc: ตามดว้ยชื+อคน แปลวา่ไดมี้การส่งสาํเนาจดหมายฉบบันีI ใหบุ้คคลนัIนดว้ย เป็นตน้ 

 

4. RESUME/CV 

วธีิเขียนเรซูเม่สมคัรงานใหน่้าสนใจพร้อมตวัอยา่ง 

ซึ+ งใชใ้นการสมคัรงาน วตัถุประสงคข์อง RESUME ที+สาํคญั คือ การแนะนาํตวักบัผูว้า่จา้งดงันัIน RESUME 

จึงเป็นเอกสารสาํคญัใน การนาํเสนอตวัเองเพื+อการสมคัรตาํแหน่งงานที+ตอ้งการ 
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องคป์ระกอบของ RESUME อาจแบ่งไดเ้ป็น 7 ส่วน ดงันีI  

1. ประวติัส่วนตวั (Personal Information) 

1. ขอ้มูลส่วนตวั ยศ/ตาํแหน่ง ชื+อ-นามสกลุ 
2. นํIาหนกั ส่วนสูง (จะมีหรือไม่มีกไ็ด ้แต่บางตาํแหน่งตอ้งใช)้ 

3. ที+อยู ่เบอร์โทรศพัท ์e-mail address 

4. รูปถ่ายสุภาพ (ไม่จาํเป็นตอ้งใส่เครื+องแบบ แต่ตอ้งแต่งกายและมีท่าทางสุภาพ) 

2. ประวติัการศึกษา (Education) (เรียงลาํดบัจากสูงสุด) 

1. ปริญญาเอก 

2. ปริญญาโท 

3. ปริญญาตรี (ถา้มีเกียรตินิยม ใส่ดว้ย) 

4. ประกาศนียบตัรทีผา่นหลกัสูตรอบรม 

5. ทุนการศึกษา ที+ไดรั้บ หรือทุนวจิยัในระดบัอุดมศึกษา 

6. ระดบัมธัยมศึกษา 
7. ระดบัประถมศึกษา 

หมายเหตุ ระดบัมธัยมศึกษา และประถมศึกษา ไม่จาํเป็นตอ้งใส่กไ็ด ้

3. จุดมุ่งหมายในการทาํงาน (Career Objective) กล่าวถึงความน่าสนใจของงานตาํแหน่งงาน หรือ

เป้าหมายในการทาํงานของผูส้มคัร ส่วนนีIอาจมีผลต่อการพิจารณาเงินเดือนและตาํแหน่งงาน 

4. ประสบการณ์การทาํงาน (Work Experience) 

1. ช่วงเวลา ตาํแหน่งและบริษทัที+เคยร่วมงาน 

2. ช่วงเวลา ตาํแหน่งและบริษทัที+เคยฝึกงาน 

3. ช่วงเวลา รายละเอียดงานที+เคยทาํ 
4. ช่วงเวลา กิจกรรมสาํคญัต่าง ๆ ที+เคยทาํตอนเรียน เช่น งานอาสา งานออกค่าย โครงการ

ประกวดไอเดียต่าง ๆ เป็นตน้ 

หมายเหตุ ควรลาํดบัช่วงเวลาจากปัจจุบนั ไปถึงอดีต 

5. ทกัษะและความสามารถพิเศษ (Skills) 

1. การใชภ้าษา (ควรบอกระดบัวา่ ดี ปานกลาง หรือพอใชไ้ด)้ 

2. การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
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3. การขบัรถ 
4. ทกัษะอื+น ๆ เช่น ดนตรี กีฬา งานอดิเรก เป็นตน้ 

หมายเหตุ พิจารณาการระบุรายละเอียดตามตาํแหน่งงานที+สมคัร 

6. รางวลัแห่งความสาํเร็จต่างๆ (Honors/ Awards) 

1. การประกวดแบบ 

2. การร่วมโครงการต่าง ๆ 

หมายเหตุ ควรลาํดบัช่วงเวลาจากปัจจุบนั ไปถึงอดีต 

7. ระบุชื+อบุคคลที+สามารถรับรองหรือใหข้อ้มูลใหก้บับริษทัที+สมคัรงาน  

โดยตอ้งระบุ ชื+อ-นามสกลุ และช่องทางการติดต่อต่าง ๆ 

ส่วนใหญ่นกัศึกษาจบใหม่ จะอา้งอิงถึงอาจารย ์ หรือผูที้+เคยทาํงานแลว้สามารถอา้งอิงถึง

ผูบ้งัคบับญัชาในอดีตได ้แต่ไม่ควรอา้งอิงถึงบุคคลในครอบครัว 

ตัวอย่างการเขยีน Resume 

MR. FISCHER PARTNERS 
 

PERSONAL INFORMATION 
 

Residential Address: 55 Wave Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 
10330 

 

Mobile : 084-752-5656 
 

Email : fischer.partners@email.com 
 

Date of Birth : 15 May 1977 
 

Nationality : Thai 
 

Age : 41 
 

Marital Status : Single 
 

Interest and Activities : Volunteer at local Rescue Mission, Participant in various 10k 
running events, Enjoy jogging, tennis, reading 
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CAREET OBJECTIVS 
A sales position in which I can make a significant contribution to an employer 
through an increase in sales volume and profit 

 

QUALIFICATION 
 

• Ability to work in a fast-paced environment to set deadlines 
• Good negotiation and interpersonal skills 
• Strong organizational and analytical skills 
• Excellent oral and written correspondence with an exceptional attention to detail 
• Highly organised with a creative flair for project work 
• Enthusiastic self-starter who contributes well to the team 

 

EDUCATION HISTORY 
 
May 2010 – Aug 2012           University of AAA,  San Francisco USA 
                                                 Masters in International Marketing 

 

May 2006 – Feb 2010           University of ABC, Bangkok THAILAND 
                                                  Bachelor of Science – Economics 

 

May 2000 – Feb 2006           AAA High School, Bangkok THAILAND 
                                                  High School Certificate equivalent 

 

WORK EXPEREINCE 
 

MOMO MARKETING, Bangkok THAILAND  (Feb 2013 – April 2014) 
Sales Manager 

 

• Develop Go-to-market plan for GT & MT channels (sales model, distribution model, 
merchandising strategy, pricing strategy, prioritized portfolio by channel, measurable 
KPIs …) base on brand positioning, target audience, adjacency category and shopper 
behavior. 

• Start-up distributor selection from beginning to the end (screening, evaluates, call 
bidding, negotiate commercial terms, setting and align KPIs …) 

• Develop and amplify supporting tools for trade: promotion, POSM, sell presenter, 
handling objection tool, incentive scheme & respective execution guideline Developed 
marketing and promotional material to maximize brand promotion. 
 

 

ABC FOOD COMPANY, Bangkok THAILAND (March 2010 – Dec 2012) 
Sales Representative 

 

• Responsible for key account headquarter calls 
• Sold new price promotions 
• display programs 
• new package placements 
• shelf resets using the Spaceman Shelf Management System 

 

SKILL 
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• Good command of Written and Spoken English 
• Proficient in Microsoft Word, Photoshop, Internet, Email 
• Typing skills: Thai, 45 words per minute | English, 50 words per minute 

 

REFERENCES
 

 
• Mr. Amnuay Thaithong, General Manager, Thunder Insurance Company, BKK, Tel. 

02-222-5555, Email: amnuaytt_tic@hotmail.com 
• Mrs. Emma Green, Senior Supervisor, Universal Travel Company, BKK, Tel. 081-

343-3454, Email: greenemma@hotmail.com 
 

 

 

 


